

เรื่อง : ญ.สุชาติ จำปาเงิน
ภก.บุลลิต ประดิษฐ์

ญ.สุชาติ จำปาเงิน

ภก.บุลลิต ประดิษฐ์

ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ควำรางวัลเครือข่าย คบส. ดีเด่น ประจำปี 2562

ญ.พิมพ์ปริยา ขจรชัยกุล

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็น 1 ใน 8 หน่วยงานจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริบริการสุขภาพ (คบส.) ดีเด่น สาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมี ญ.สุชาติ จำปาเงิน ผู้แทนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร

ญ.สุชาติ จำปาเงิน และ ภก.บุลลิต ประดิษฐ์ เกษีกร ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันกล่าวว่า ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายสำคัญที่จะให้เครือข่ายสถานพยาบาลทุกแห่งมีการส่งข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเข้าไปที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางและข้อมูลหลักขั้นพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่เครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริบริการสุขภาพ (คบส.) ดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สถานพยาบาลดำเนินการและส่งข้อมูลรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเข้าไปในระบบอย่างมีมาตรฐาน

สำหรับรางวัลที่ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลในสาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะประเมินผลรายงานที่ได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ ระหว่างปีงบประมาณที่มีคุณภาพตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป และระยะเวลาตั้งแต่วันที่รายงานถึงวันที่ศูนย์ฯ ได้รับและบันทึกในฐานข้อมูลไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งจะประเมินย้อนไปถึงการดำเนินงานของสถานพยาบาลแต่ละแห่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ภายใต้เกณฑ์ชี้วัดและน้ำหนักที่ใช้ในการประเมินซึ่งประกอบด้วย จำนวนรายงาน 20% คุณภาพรายงาน 50% ระยะเวลาที่ส่งรายงาน 25% และสัดส่วนรายงานที่ร้ายแรง 5%

ผลการประเมินปรากฏว่า ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับคะแนนประเมินในระดับ 4.9 จากคะแนนเต็ม 5 จึงได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้าน คบส. ดีเด่น สาขาเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกับโรงพยาบาล อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลลำพูน จ.ลำพูน, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร, บริษัทซาโนพี - อเวเนตีส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทอัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นหน่วยงานสถานพยาบาลนอกเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในปี

นี้อาจกล่าวได้ว่า ที่มาของความสำเร็จในครั้งนี้ทั้งหมดล้วนมาจากการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ ที่ไม่อาจจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร ในกรณีที่แพทย์หรือพยาบาลพบผู้ป่วยสงสัยว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา แพทย์และพยาบาลจะส่งข้อมูลมายังศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เพื่อให้ประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ว่ามีสาเหตุเกิดจากการใช้ยาหรือไม่ รวมถึงหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา กรณีประเมินแล้วว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้ และสุดท้ายศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และจัดทำเป็นรายงานเพื่อส่งไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ญ.สุชาติ และ ภก.บุลลิต กล่าวสรุปว่า ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมถึงรักษามาตรฐานของการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย การดูแลรักษาผู้ป่วย และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายด้านความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป